

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

ผู้มาประชุม ๑. นายปรีชา เหล่ารอด กรรมการ
๒. นายบุญเลิศ โพธิ์เขียว กรรมการ
๓. นายมณฑิร เทียนสันต์ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นายจรัญ พันธุ์รอด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เริ่มประชุม ๑๒.๐๕ น.

คณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้และเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้

เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุม คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ
จากระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้จะเสนอใครเป็น ประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้

นายบุญเลิศ โพธิ์เขียว ขอเสนอ นายปรีชา เหล่ารอด เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้

เลขานุการสภา มีเสนอท่านอื่นเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้ อีกหรือไม่
-ไม่มี-
-ต่อไปเป็นการเสนอเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้

นายมนเชียร เทียนสันต์ ขอเสนอนายบุญเลิศ โพธิ์เขียว เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ

เลขานุการสภาฯ มีเสนอท่านอื่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯอีกหรือไม่
-ไม่มี

มติที่ประชุม นายปรีชา เหล่ารอด เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ
นายบุญเลิศ โพธิ์เขียว เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ

เลขานุการ เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯทำหน้าที่


ประธานคณะกรรมการแปรรูปฯ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ จะมาทำหน้าที่รับคำแปรญัตติ ในวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยให้ใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เป็นสถานที่ยื่นแปรญัตติ และขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯเพื่อร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองนมวัว ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ

ประธานคณะกรรมการแปรฯ สำหรับเรื่องอื่นๆจะมีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม


ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.

(ลงชื่อ)  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายจรัญ พันธุ์รอด)

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา เหล่ารอด)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายมณฑิเตอร์ เทียนสินต์)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการฯ
(นายบุญเลิศ โพธิ์เขียว)